
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒ 

วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน (ช้ัน ๒)  

.................................................................................................... 
 
 

ก. สมาชิกมาประชุม  จ านวน....... ๓๑ .......คน 
ข. สมาชิกลาประชุม  จ านวน..........๑ ....... คน 
ค. สมาชิกขาดประชุม  จ านวน .........-.......... คน 

 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายเวทย์  เกี่ยวบ้านหัน ประธานสภา อบต. เวทย์  เกี่ยวบ้านหัน  
๒ นายพนม  ข้ึนนกขุ้ม  รองประธานสภา อบต. พนม  ข้ึนนกขุ้ม   
๓ นายวุฒิไกร  แซ่โหล่ย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑ วุฒิไกร  แซ่โหล่ย  
๔ นางสมหมาย  หมู่อ าพันธุ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒ สมหมาย  หมู่อ าพันธุ ์  
๕ นายบุญจันทร์  พิราช สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  ๒ บุญจันทร์  พิราช  
๖ นายธนัช  กระจ่างบ้าน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓ ธนัช  กระจ่างบ้าน  
๗ นายส าเนียง  วงษ์ส าราญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓ ส าเนียง  วงษ์ส าราญ   
๘ นายสมพงษ์  ขจัดพาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ สมพงษ์  ขจัดพาล  
๙ นายสิทธิเวช  จันดาเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ สิทธิเวช  จันดาเขียว   

๑๐ นายสุพร  สมจิต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ สุพร  สมจิต  
๑๑ นายเดียม  ดาผุย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ เดียม ดาผุย  
๑๒ นายเสวย  แก้วกระจ่าง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ เสวย  แก้วกระจ่าง   
๑๓ นายสมบัติ  คงเมือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗ สมบัติ  คงเมือง   
๑๔ นางอารีลักษณ์  หมู่ศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘ อารีลักษณ์  หมู่ศิริ  
๑๕ นายจ าปา  ปาระจูม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘ จ าปา  ปาระจูม  
๑๖ นายประสิทธ์ิ  คงคาใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ ประสิทธ์ิ  คงคาใส  
๑๗ นายค าพูล  นิลเขต สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ ค าพูล  นิลเขต  
๑๘ นายสุทัศน์  ครอบครองวงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๐ สุทัศน์  ครอบครองวงษ์   
๑๙ นายชาญวุธ  เปคอนสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๐ ชาญวุธ  เปคอนสาร  
๒๐ นายอ้วย  แดงนกขุ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑ อ้วย  แดงนกขุ้ม   
๒๑ นางหนูฤทธิ์  โฉมอาจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๒ หนูฤทธิ์  โฉมอาจ   
๒๒ นายสมคิด  สายราช  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๒ สมคิด  สายราช   
๒๓ นางสาวอนันต์  ครองถ่ิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๓ อนันต์  ครองถ่ิน   
๒๔ นายพะเยาว์  พรมมาตย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๓ พะเยาว์  พรมมาตย์  
๒๕ นางบุบผา  เจริญวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๔ บุบผา  เจริญวรรณ์   
๒๖ นายอนันตชัย  รักสิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๔ อนันตชัย  รักสิน  
๒๗ นายวัชระ   กาบค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๕ วัชระ  กาบค า  
๒๘ นายสวัสดิ์  ทองคนทา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๕ สวัสดิ์  ทองคนทา  
๒๙ นายสุรวงษ์  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๖ สุรวงษ์  สวัสดิ์ศรี  
๓๐ นายสมคิด  พิมพ์พันธ์สังข์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๗ สมคิด  พิมพ์พันธ์สังข์  
๓๑ นายบุญช่วย  เหง้ากอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๗ บุญช่วย  เหง้ากอก  
๓๒ นางสาวประครอง  ฦาชา เลขานุการสภา อบต. ประครอง  ฦาชา  

 
หน้า ๒ / ง. ผู้เข้าร่วมประชุม................... 



หน้า ๒ 
    ง. ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน...... ๗ ...... คน  
 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายสมศักดิ์  คลังระหัด นายก อบต. บ้านหัน สมศักดิ์  คลังระหัด  
๒ นายอานนท์  เกยสุวรรณ รองนายก อบต. บ้านหัน อานนท์  เกยสุวรรณ  
๓ นางวิไลลักษณ์  ก่อบุญ รองนายก อบต. บ้านหัน วิไลลักษณ์  ก่อบุญ  
๔ นางสาวประนัดดา  คลังระหัด เลขานุการนายก อบต. บ้านหัน ประนัดดา  คลังระหัด  
๕ นางสาวรัตนาพร  ขุ่ยค ามี ผู้อ านวยการกองคลัง ........ไม่เข้ารว่มประชุม.........  
๖ นายเรืองวิทย์  หอมวงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ........ไม่เข้าร่วมประชุม........  
๗ นางสาวอินทิรา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. อินทิรา  ภิรมย์ไกรภักดิ์  

  

ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภา อบต. เชิญประธานสภา จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ และอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  ดังนี ้ 

ประกาศอ าเภอเกษตรสมบูรณ ์ 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นหัน  

ตามที่สภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านหัน ได้ขอเปิดประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาขอ 
อนุมัติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๒ และกิจการต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีก าหนด ๑ วัน นั้น   

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒   
ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีก าหนด ๑ วัน    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒    
    (ลงช่ือ)   ณัฐวุฒิ ถุนนอก 
            (นายณัฐวุฒิ ถุนนอก) 
       นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์    
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่   

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี     
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ    
ประธานสภา อบต. มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ (๑) เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมาชิกหลายท่านได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ    
อาคารโดมทีว่่าการอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ (๒) นายกิตติพงษ์ เกื้อหนุน สมาชิกสภา อบต. หมู่
ที่ ๗ ขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภา อบต. ตั้งแต่วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาไฮ หมู่ที่ ๗ (๓) ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ผู้น าหมู่บ้าน 
พี่น้องประชาชน ที่ช่วยกันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้าน
หัน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน ได้ส่งภาพกิจกรรมลง
ในกลุ่มไลน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ใหญ่ในกรมเห็นและช่ืนชมว่าสามารถท าได้ดี 
ได้มาตรฐาน จะน าเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต่อไป    

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว     
ประธานสภา อบต.   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุม จ านวน ๔ ครั้ง  
   ตามล าดับ ดังน้ี   
   ๒.๑ รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ 
         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
ประธานสภา อบต.   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายชาญวุฒิ เปคอนสาร เรียนท่านประธานสภา กระผม นายชาญวุธ เปคอนสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๑๐ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว   
 มีค าพิมพต์กพิมพผ์ิดเล็กน้อยไม่ตอ้งแก้ไขอะไรมากเพราะไมต่กประเด็นส าคัญและขอแก้ไขใน 



หน้า ๓ 
 ระเบียบวาระที่ ๑ บรรทัดท่ี ๒ ว่า “ตรงกับวันเลนไทน์” ขอให้เพิ่มค าวา่ “วา”  
นายประสิทธ์ิ คงคาใส เรียนท่านประธานสภา กระผม นายประสิทธ์ิ คงคาใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านหัน หมู่ที่ ๙ ผมสงสัยว่า “สังเกต” มีสาระอุ หรือไม่ 
เลขานุการสภา อบต.  ค าว่า “สังเกต” ไม่มีสระอุ 
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข ขอมติให้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/

๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
มติที่ประชุม มีมติรับรอง ๓๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง – เสียง  
   ๒.๒ รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ 
         เมษายน ๒๕๖๒ 
ประธานสภา อบต.   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
นายชาญวุธ เปคอนสาร เรียนประธานสภา กระผม นายชาญวุธ เปคอนสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านหัน หมู่ที่ ๑๐ ในนามคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอแก้ไขหน้า ๓ ค าว่า 
 “หนองกระทุ่ง” แก้ไขเป็น “หนองกระทุ่ม”หน้าท่ี ๗ ค าพูดของผม บรรทัดท่ี ๓ ค าว่า “จะ 
 ด าเนินการในปีประมาณ” ขอเพิ่มค าว่า “งบ” เป็น “จะด าเนินการในปีงบประมาณ”  
นายประสิทธ์ิ คงคาใส เรียนท่านประธานสภา กระผม นายประสิทธ์ิ คงคาใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 บ้านหัน หมู่ที่ ๙ ขอแก้ไข หน้า ๑๐ ค าพูดของผม บรรทัดท่ี ๒ ค าว่า (๒) ขอขอบท่านายก” 
 ขอแก้ไขเป็น “ขอขอบคุณท่านนายก”  
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีก ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุม สมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม มีมติรับรอง ๓๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง – เสียง   
   ๒.๓ รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ 
         พฤษภาคม ๒๕๖๒    
ประธานสภา อบต.  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัช กระจ่างบ้าน เรียนท่านประธานสภา กระผม นายธนัช กระจ่างบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านหัน หมู่ที่ ๓ ขอแก้ไขหน้า ๒ ล าดับที่ ๕ ค าว่า “ขุ่มค ามี” ขอแก้ไขเป็น “ขุ่ยค ามี” และ
ล าดับที่ ๑๐ ค าว่า “คันทภูมิ” ขอแก้ไขเป็น “คันธภูมิ”  

นายประสิทธ์ิ คงคาใส เรียนท่านประธานสภา กระผม นายประสิทธ์ิ คงคาใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
 บ้านหัน หมู่ที่ ๙ หน้า ๖ บรรทัดที่ ๓ ค าว่า “เพราะว่าเดี่ยวนี้” ขอแก้ไชตรงค าว่า “เดี่ยว”   

จากไม้เอกเป็นไม้จัตวา  และค าว่า “จากปี ๒๕๖๑ มาเป็นปี ๒๕๖๒ เพราะวา” ขอแก้ไขค า  
วา “เพราะวา” แก้ไขเป็น “เพราะว่า”   

ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไขอีก ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
 ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒    
มติที่ประชุม มีมติรับรอง ๓๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง – เสียง    
   ๒.๔ รายงานการประชุมสา อบต. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐  
         พฤษภาคม ๒๕๖๒    
ประธานสภา อบต.  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัช กระจ่างบ้าน เรียนท่านประธานสภา กระผม นายธนัช กระจ่างบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านหัน หมู่ที่ ๓ ขอแก้ไขหน้า ๒ ค าว่า “ขุ่มค ามี” ขอแก้ไขเป็น “ขุ่ยค ามี”  
นายประสิทธ์ิ คงคาใส เรียนท่านประธานสภา กระผม นายประสิทธ์ิ คงคาใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
 บ้านหัน หมู่ที่ ๙ หน้า ๑๓ ช่ือของกระผม ค าว่า “ประสิทธ์” ขอแก้ไขเป็น “ประสิทธ์ิ” 
ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีสมาชิกขอแกไ้ขอีก ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
 ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม มีมติรับรอง ๓๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง – เสียง  
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  
   - ไม่มี  
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  



หน้า ๔ 
   -  ไม่มี  
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องท่ีเสนอขึ้นใหม่  

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ประธานสภา อบต.   เชิญท่านนายกเสนอญัตติ 
นายก อบต. บ้านหัน เรียนท่านประธานสภา  กระผม นายสมศักดิ์ คลังระหัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

หัน ขอเสนอญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจัด
ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลบ้านหัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เพื่อให้ความเห็นชอบ และเพื่อ
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน เพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านช่วยกันตรวจสอบพิจารณาร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นที่ท่าน
นายกเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

นายประสิทธ์ิ คงคาใส เรียนท่านประธานสภา กระผม นายประสิทธ์ิ คงคาใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน หมู่ที่ ๙ การเสนอญัตติ ขอให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หน้า ๒๗ ที่ถูกคือ “แบบขอเสนอญัตติ” วันนี้เป็นวันส าคัญของสมาชิกทุกท่านเพราะเป็น
หน้าท่ีของสมาชิกตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ 

 หน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ผมสงสัย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาด้านคุณภาพคนและสังคม  ข้อ ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการอาคารบริเวณ
ศาลาเอนกประสงค์ การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. เมื่อวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการพัฒนาขอให้เพิ่มโครงการเข้าไว้ในแผน แต่วันน้ีไม่มี 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ แผนอาจตกไปผมจะน ามาแทรกให้ อาจพิมพ์ตกไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต.บ้านหัน เรียนท่านประธานสภา การประชุมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้

ผ่านกระบวนการประชุมมา ๒ – ๓ ครั้งแล้ว ทั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
คณะกรรมการพัฒนา อบต. และประชุมสัดส่วนประชาคมระดับต าบล ที่ประชุมทุกคณะก็
เห็นชอบไม่แก้ไขอะไร สมาชิกบางท่านไม่ได้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนไม่ได้เป็นไม่เข้าใจ 
โครงการซ่อมแซมโดยการลงหินหินคลุกตามถนนสายต่างๆ ที่ช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้ จะ
ไม่บรรจุเข้าแผน เพราะ อบต. ตั้งงบประมาณซ่อมแซมไว้ตลอดทั้งปี คณะกรรมการจัดท า
แผนให้ตัดออกไม่ต้องน ามาเข้าแผน หากถนนช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ ให้รายงานเป็น
หนังสือแจ้งสภาพความเสียหายเข้ามา จะให้กองช่างออกไปส ารวจประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมให้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  

นายบุญจันทร์ พิราช เรียนท่านประธานสภา กระผม นายบุญจันทร์ พิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน หมู่ที่ ๒ ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนฉบับนี้ หมู่บ้านเป็นผู้เสนอโครงการเข้ามา
ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ วันนี้สภามีหน้าที่ให้ความเห็นชอบตามหน้าที่ของสภา การจะมา
เพิ่มเติมได้ผ่านการแก้ไขมาแล้ว การจะปรับปรุงแผนต้องผ่านกระบวนการจากประชาคม
หมู่บ้าน มาสู่ขั้นตอนของคณะกรรมการแต่ละคณะ ขอให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านช่วยกันดู  



หน้า ๕ 
ตรวจสอบว่าแผนท่ีจัดท าไว้ ส่วนท่ี ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ในหน้าที่ ๔๑
รายละเอียดโครงการจะน ามาปฏิบัติได้จริงหรือไม่ เมื่อน าแผนไปปฏิบัติแล้วเห็นผลเต็มที่  

ประธานสภา อบต.  ตามที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๒ เสนอ ขอให้สมาชิกทุกช่วยกันดูร่างแผนตั้งแต่หน้า ๓๙ บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา เรียงตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  แยกเป็น 

         - ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๘,๘๖๕,๗๐๐ บาท 
         - ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔๐ โครงการ งบประมาณ ๗,๗๒๓,๗๐๐ บาท 
         - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔๕โครงการ งบประมาณ ๒๒,๓๖๑,๔๐๐ บาท 
         - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๗,๑๕๑,๑๑๐ บาท 
         - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๓๗ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๕๑๐,๗๕๐ 

บาท  รวม ๕ ปี จ านวน ๒๐๘ โครงการ งบประมาณรวม ๕๙,๖๑๒,๖๖๐ บาท  
   ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ไฟฟ้า) แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕,๓๗๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
 รวม ๕ ปี จ านวน ๑๔ โครงการ งบประมาณรวม ๑๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ไม่มี 
          - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท 
 รวม ๕ ปี จ านวน ๑๖ โครงการ งบประมาณรวม  ๘,๒๘๕,๐๐๐ บาท  
   ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ประปา) แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ไม่มี 
          - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๖๓,๔๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๑๕,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ บาท 
 รวม ๕ ปี จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๒,๓๓๘,๔๐๐ บาท  
   ๑.๓ แผนงานการเกษตร  แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 รวม ๕ ปี จ านวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านคุณภาพคนและสังคม 
   ๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ไม่มี 
 รวม ๕ ปี จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๒๐,๐๐๐ บาท  
   ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๓๖,๖๐๐ บาท  



หน้า ๖ 
            - ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท 
            - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท 
            - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท 
            - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท  
   รวม ๕ ปี จ านวน ๒๖ โครงการ งบประมาณรวม ๒,๗๓๖,๖๐๐ บาท 
   ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๙๑๕,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๙๑๕,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๙๑๕,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๙๑๕,๐๐๐ บาท 
 รวม ๕ ปี จ านวน ๒๓ โครงการ งบประมาณรวม ๔,๔๖๐,๐๐๐ บาท 
   ๓.๔ แผนงานงบกลาง แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๙๗๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๐๗๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๐๗๐,๐๐๐ บาท  
          - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท 
 รวม ๕ ปี จ านวน ๒๕ โครงการ งบประมาณรวม ๑๒๕,๑๘๐,๐๐๐ บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   ๔.๑ แผนงานการศึกษา แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๗,๘๔๕,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๘,๘๖๙,๙๙๖ บาท 
          - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๙,๙๕๑,๐๙๖ บาท 
          - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๘,๙๑๙,๙๙๖ บาท 
          - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๘,๙๑๙,๙๙๖ บาท 
 รวม ๕ ปี จ านวน ๖๑ โครงการ งบประมาณรวม ๔๔,๕๐๖,๐๘๔ บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
สารณสุข 

   ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖๐๗,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๐๕,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๒๑,๐๐๐ บาท 
           - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๒๑,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๒๑,๐๐๐ บาท 
 รวม ๕ ปี จ านวน ๑๖ โครงการ งบประมาณรวม ,๔๗๕,๐๐๐ บาท      
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๔,๐๓๕,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
          - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
 รวม ๕ ปี จ านวน ๗๒ โครงการ งบประมาณรวม ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน แยกเป็น 
          - ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท 



หน้า ๗ 
 

         - ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๖ โครงการ งงประมาณ ๓๒๕,๐๐๐ บาท 
         - ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๕๕๕,๐๐๐ บาท 
         - ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๕๕๕,๐๐๐ บาท 
         - ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๕๕๕,๐๐๐ บาท 
 รวม ๕ ปี จ านวน ๓๓ โครงการ งบประมาณรวม ๒,๒๙๕,๐๐๐ บาท  
ประธานสภา อบต. ตามที่สรุปจ านวนโครงการให้ทราบขอให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปจะ

สอบถามเป็นรายหมู่บ้าน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เชิญ หมู่ที่ ๑ – 
 หมู่ที่ ๑๗ ตามล าดับ เชิญที่ละหมู่บ้าน 
นายวุฒิไกร แซ่โหล่ย เรียนท่านประธานสภา กระผม นายวุฒิไกร แซ่โหล่ย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ตรวจสอบ

แล้ว หมู่ที่ ๑ ถูกต้อง  
นางสมหมาย หมู่อ าพันธุ์  ขอแก้ไข หน้า ๔๗  
นายบุญจันทร์ พิราช เรียนท่านประธานสภา กระผม นายบุญจันทร์ พิราช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ โครงการ

หน้า ๔๗ ล าดับที่ ๒๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยการปรับเกรด
พร้อมลงหินคลุก จากวัดช่วง วัดสรรค์สามัคคี – ถนนทางหลวงแผนดิน  เป็นโครงการใหม่ 
ยังไม่เป็นรูปถนน มีพี่น้องประชาชน หมู่ ๓,๑๕ ปลูกอ้อยบริเวณสองข้างถนน เนื่องจาก
ชาวบ้านไม่มีถนนบรรทุกอ้อยที่ผ่านมาชาวบ้านได้เคยร้องขอให้ อบต. ก่อสร้างถนนให้ แต่ยัง
ไม่ด าเนินการ จึงขอบรรจุเข้าแผนไว้ก่อน  

นายธนัช กระจ่างบ้าน เรียนท่านประธานสภา กระผม นายธนัช กระจ่างบ้าน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ โครงการ
ล าดับที่ ๓๐ รายละเอียดจะประสานเจ้าหน้าที่จัดท าแผนเกี่ยวกับช่ือบุคคลเพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง ส่วนโครงการอื่นๆ ถูกต้อง 

นายสมพงษ์  ขจัดพาล เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสมพงษ์ ขจัดพาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ หน้า ๕๓ 
โครงการที่ ๕๒ ช่ือบุคคล จากนางเทียบ เปลี่ยนเป็น นางเคียบ ส่วนช่ืออื่นๆ จะตรวจสอบ
และประสานเจ้าหน้าที่จัดท าแผนแก้ไขต่อไป 

นายสุพร  สมจิตร เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสุพร สมจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ในวันนี้เป็นวัน
ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่ได้ผ่านการประชุม
ประชาคมมาหลายรอบแล้ว วันนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ผมขอตั้งข้อสังเกต หน้า 
๕๘ โครงการที่ ๗๒ ระยะทางน่าจะยาวกว่านี้ ขอให้ดูใหม่น่าจะยาว ๒๐๐ เมตร เพราะว่า
ถนนเส้นนี้ล าบากเหมือนกัน จะประสานเจ้าหน้าที่จัดท าแผนอีกครั้งหนึ่ง 

นายเสวย  แก้วกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา กระผม นายเสวย แก้วกระจ่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  ได้
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง แต่โครงการก่อสร้างฝายจะดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และจะประสาน
เจ้าหน้าท่ีตัดท าแผนในรายละเอียดช่ือบุคคล 

นายสมบัติ คงเมือง เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสมบัติ คงเมือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  ตกไป ๒ 
โครงการ คือ ๑. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยช่างซ่อม จุดที่ ๒ บริเวณนานายสาคร  ทั้งสองจุดนี้
จะล าบากมากเวลาเกิดไฟไหม้รถดับเพลิงผ่านเข้าออกล าบากมาก ผมขอเพิ่ม ๒ จุดนี้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

นายจ าปา ปาระจูม เรียนท่านประธานสภา กระผม นายจ าปา ปาระจูม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ๘ ได้ตรวจสอบ
ร่างแผนแล้ว ไม่ขอแก้ไข ถ้ามีรายละเอียดช่ือบุคคลไม่ถูกต้อง จะประสานเจ้าหน้าที่จัดท า
แผนอีกครั้งหน่ึง 

นายประสิทธ์ิ คงคาใส เรียนท่านประธานสภา อบต. กระผม นายประสิทธิ์ คงคาใส สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๙ ใน
หน้า ๖๗ โครงการ ๑๑๗ ถูกต้อง หน้า ๖๘ โครงการที่ ๑๒๑ จะประสานเจ้าหน้าที่จัดท า
แผนในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

นายชาญวุธ เปคอนสาร เรียนท่านประธานสภา กระผม นายชาญวุธ เปคอนสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ๑๐ วันนี้ถือ
ว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกได้ท าหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ อ านาจหน้าที่หลัก มี ๒ – ๓ 
ข้อ หัวใจส าคัญข้อแรก คือ การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล แต่เดี่ยวนี้เปลี่ยนเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จริงๆ แล้ว  ก่อนที่แผนจะมาถึงวันน้ี ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ คณะ 

 



หน้า ๘ 
 

 กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน คณะกรรมการพัฒนา อบต. ผ่านการประชุมสัดส่วน
ประชาคมระดับต าบล ผ่านกระบวนการพวกนี้มาทั้งหมดแล้ว  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
โครงการอะไรได้เลย อาจมีนิดหน่อย ช่ือตัวบุคคล บางทีพิมพ์ผิด พิมพ์ถูก หมู่ที่ ๑๐ หน้า 
๗๑ โครงการที่ ๑๓๒ ขอแก้ไขรายช่ือเป็น “ส ารอง” และหน้าที่ ๗๒ โครงการที่ ๑๓๖ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จากบ้านนายวินิตร ฦาชา เปลี่ยนเป็น “นายวินิจ ฦาชา”  

นายอ้วย แดงนกขุ้ม เรียนท่านประธานสภา กระผม นายอ้วย แดงนกขุ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ก่อนที่จะ
ให้ความเห็นชอบแผน ผมขอหารือแก้ไขในหน้า ๗๔ โครงการที่ ๑๔๗ ผมขอแก้ไขจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดโครงการลาดยาง จากบริษัทภูคลีวอเตอร์จ ากัด – นายด ารง ขวัญมา น่าจะ
เริ่มต้นจากนานางบรรจง ใบคนทา – บริษัทภูคลีวอเตอร์จ ากัด 

นายสมคิด สายราช เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสมคิด สายราช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ หน้า ๗๘ 
โครงการที่ ๑๖๑ จุดที่ ๑ ซอยบ้านนายประสิทธิ์ ขวัญครอง จุดที่ ๒ ซอยบ้านนายตรีเพชร 
สุภาเพชร ช่ือจุดที่ ๑ ขอแก้ไข จะประสานเจ้าหน้าที่จัดท าแผนอีกครั้งหนึ่ง 

นายพะเยาว์ พรมมาตย์ เรียนท่านประธานสภา กระผม นายพะเยาว์ พรมมาตย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ที่ ๑๓ 
โครงการหมู่ที่ ๑๓ ถูกต้อง 

นายอนันตชัย รักสิน เรียนท่านประธานสภา กระผม นายอนันตชัย รักสิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ หน้า ๘๔ 
โครงการที่ ๙๐ ขอแก้ไขจุดเริ่มต้น จากนานายค าพัน หล้าสม ถึง นายนายสมภาร กล้าศึก 
หน้า ๘๕ โครงการที่ ๑๙๒ จุดเริ่มต้น ขอแก้ไขจุดเริ่มต้น จากบ้านนางหน่อย เวียงแก้ว เป็น 
จากบ้านนายค านึง เส้นทางเดิมขอเปลี่ยนเฉพาะจุดเริ่มต้น 

นายวัชระ กาบค า เรียนท่านประธานสภา กระผม นายวัชระ กาบค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ ตรวจสอบ
บ้านตลาดทราย หมู่ที่ ๑๕ โครงการถูกต้อง 

นายสุรวงษ์ สวัสดิ์ศรี เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสรุวงษ์ สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ หน้า ๘๙ 
โครงการที่ ๒๐๙ แก้ไขเล็กน้อยจะประสานเจ้าหน้าที่จัดท าแผนให้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

นายสมคิด พิมพ์พันธ์สังข์ เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสมคิด พิมพ์พันธ์สังข์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗  
 แผนของ หมู่ที ่๑๗ ได้ผ่านประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยร้อยไม่มีปัญหา ไม่ขอแก้ไข 
นายค าพูล นิลเขต เรียนท่านประธานสภา กระผม นายค าพลู นิลเขต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ การพิจารณา

แผนทุกอย่างก็อยู่ในอ านาจหน้าที่ของทุกท่านแล้ว บางหมู่บ้านก็มีโครงการที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง หมู่บ้านเป็นเจ้าของพื้นที่ ผมตั้งข้อสังเกต ส่วนมากจะท าโครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ามีน้อยมาก แต่การก่อสร้างรางระบายน้ ามีความจ าเป็นมากๆ 
เพราะจะได้ระบายน้ าที่น้ าท่วมออกจากหมู่บ้าน ถ้าไม่ได้ท าหรือมีในแผนปีนี้ก็ไม่เป็นไร ควร
จะเพิ่มในปีต่อไป จะได้ดูแลปัญหาชาวบ้านได้ทั่วถึงไม่ท าเฉพาะก่อสร้างถนนเพียงอย่างเดียว 

นายชาญวุธ เปคอนสาร เรียนท่านประธานสภา อบต. กระผม นายชาญวุธ เปคอนสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ช่วงนี้เป็นช่วงพิจารณาแผน ผมขอฝากโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตรเพราะเป็น
โครงการที่ส าคัญ ฝากคณะผู้บริหารช่วยพิจารณาตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕  เพราะชาวบ้านจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น หมู่ ๙,๑๐,๑๓,๑๔ ท าไปครึ่งทาง ชาวบ้าน เกษตรกร ต้องการไฟฟ้า
เข้าพื้นที่การเกษตรกันเพ่ิมมากข้ึน  

ประธานสภา อบต. ขอให้ท่ีประชุมดูให้ครบทุกยุทธศาสตร์ ทุกโครงการ จะได้ช่วยกันตรวจสอบ แก้ไขให้ถูกต้อง 
 แต่รายละเอียดช่ือบุคคลไม่ถูก ให้แต่ละหมู่บ้านประสานเจ้าหน้าที่จัดท าแผน จะได้แก้ไขให้

ถูกต้อง ส่วนแผนที่เกินศักยภาพ อบต. ก็ได้บรรจุโครงการไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าจะเพิ่มเติม 
แก้ไข ขอให้ไม่กระทบแผนที่ผ่านประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว จะได้ไม่เกิดความสับสนในหมู่บ้าน 
เพราะแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องเป็นไป
ตามกระบวนการจัดท าแผน ทุกท่านคงเข้าใจ หากไม่มีอะไร  ผมจะขอมติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๓๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายก 



 
หน้า ๙ 

นายก อบต. บ้านหัน ขอบคุณท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภา อบต. บ้านหัน ทุกท่าน ที่ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โครงการทุกโครงการที่บรรจุในแผน
ฉบับนี้ ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผู้น าหมู่บ้าน ท่านสมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้าน 
รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ก็ได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อนที่จะน ามาบรรจุในแผนของ 
อบต. คณะผู้บริหาร อบต. บ้านหัน จะน าแผนไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาต าบลบ้านหัน  
เพื่อรองรับเงินงบประมาณประจ าปี เงินสะสม และเงินทุนส ารองเงินสะสมในแต่ละปี ทั้งนี้
ตามฐานะการคลังของ อบต. บ้านหัน ผมให้ความส าคัญกับทุกหมู่บ้านเท่าๆ กัน ทั้งหมด 
โครงการที่ลงหินคุลก ซ่อมแซมถนนต่างๆ จะไม่น าเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะ
ไม่ใช่โครงการทีมั่งคงแข็งแรง เป็นการซ่อมแซมเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาชั่วคราว หากหมู่บ้าน
ไหน มีถนนช ารุด เสียหาย เป็นหลุม บ่อ ใช้การไม่ได้และท าให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาไม่
สะดวก ให้ท าเป็นหนังสือมาที่ อบต. บ้านหัน จะให้กองช่าง ไปตรวจสอบสภาพปัญหาและ
ด าเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อให้แก่พี่น้องประชาชนต าบล
บ้านหันทุกหมู่บ้านต่อไป ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง  

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ   
ประธานสภา อบต.  เชิญที่ประชมุในเรือ่งอื่นๆ  
นายชาญวุธ เปคอนสาร เรียนท่านประธานสภา จากที่ อบต. ได้ประชุมสัดส่วนประชาคมระดับต าบลเพื่อให้ความ

เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปแล้วนั้น ผมสงสัยการคัดเลือก
สัดส่วนประชาคมแต่ละหมู่บ้านว่าสุ่ม หรือคัดเลือกอย่างไร เพราะมีผู้สูงอายุ ๘๐ ปี ก็มี 

นายก อบต. บ้านหัน การคัดเลือกสัดส่วนประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  สัดส่วนประชาคมแผนระดับต าบล ต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒ ของจ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งต าบล สัดส่วนประชาคมแผนต้องมา
จากหลากหลายอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้การจัดท าแผนครอบคลุมสภาพปัญหาทุกด้าน 

ประธานสภา อบต.  ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น.  

      (ลงช่ือ)  ..................................     ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวประครอง ฦาชา) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  

(ลงช่ือ)    ............................... กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
           (นายจ าปา  ปาระจูม) 

(ลงช่ือ)   ................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายธนัช  กระจ่างบ้าน)  

(ลงช่ือ)  .................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายชาญวุธ  เปคอนสาร)  

     (ลงช่ือ)  ..................................   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายเวทย์  เกี่ยวบ้านหัน)  
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ในสมัยสามัญ สมัยที่..๓.. ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่..๒./๒๕๖๒ เมื่อ
วันท่ี ..๒๓..สิงหาคม..๒๕๖๒  

      

     (ลงช่ือ)  ..................................  ผูร้ับรอง             
                           (นายเวทย์  เกี่ยวบ้านหัน           
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          



                       ...๒๓..สิงหาคม...๒๕๖๒...                     

 

 

 

 
 

 


